

Source : ประชาชาติธุรกิจ

Date : 24 ต.ค. 2559 Page : 10

No: 59475424

# อุทฯแก้โครงสร้างระบบอ้อย พาณิชย์หวนนำตาลราคาพุ่ง

กระทรวงพาณิชย์หวนกระทรวง  
อุตสาหกรรม ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม  
อ้อยน้ำตาล ทำราคาน้ำตาลในประเทศ  
ปรับตัวสูงขึ้น เผยเตรียมแผนดูแลไม่ให้  
กระทบผู้บริโภคในตลาด

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า  
กรณีประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ  
แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อย  
และน้ำตาลทรายทั้งระบบปี 2559-2564  
เพื่อให้ราคาน้ำตาลปรับขึ้น-ลงราคาให้  
เป็นไปตามราคาน้ำตาลในตลาดโลกนั้น  
คาดว่าหน่วยงานที่ดูแลและรับผิดชอบ  
โดยตรง คือ สำนักงานคณะกรรมการ  
อ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กระทรวง  
อุตสาหกรรม อาจจะยกเลิกเพดานราคา  
จำหน่ายน้ำตาลทราย

โดยปัจจุบัน กรมการค้าภายใน กระทรวง  
พาณิชย์ มีกฎหมาย พ.ร.บ.ว่าด้วยราคา  
สินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 กำหนดให้  
น้ำตาลทรายเป็น 1 ใน 45 รายการ ที่เป็น  
ราคาสินค้าควบคุม และกำหนดมาตรการ  
ด้านราคาจำหน่ายได้ไม่เกิน กก.ละ 23.50  
บาท เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและ  
ปริมณฑล ส่วนราคาในพื้นที่ต่างจังหวัด  
จะให้ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคา  
สินค้าและบริการ หรือ กก.ระดับจังหวัด  
ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ใน  
การพิจารณาด้านราคาของแต่ละจังหวัด

ให้สอดคล้องกับต้นทุนค่าขนส่ง

หลังจากนี้ ตามขั้นตอนทางกระทรวง  
อุตสาหกรรม จะต้องแจ้งหนังสือมาที่  
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ถึง  
แนวทางการดำเนินการ เพื่อให้กระทบต่อ  
ประชาชน และต้องพิจารณาความเหมาะสม  
และเป็นไปตามแนวทาง พ.ร.บ.อ้อยและ  
น้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 อย่างไรก็ตาม  
ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ยังไม่มีแนวทางใน  
การปรับราคาแนะนำราคาน้ำตาลในขณะนี้  
แต่คาดว่าราคาน้ำตาลจะปรับสูงขึ้น แต่  
ไม่สามารถตอบได้ชัดเจนว่าราคาน้ำตาล  
จะปรับขึ้น-ลงมากน้อยเพียงใด

“เดิมที่กระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ในการ  
ดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค โดยภาพรวม  
และในทุกตัวสินค้าที่มีผลกระทบต่อ  
ประชาชน แต่สำหรับน้ำตาลนั้น เนื่องจากมี  
พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งอยู่ภายใต้  
การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม จึง  
มีการทำโครงสร้างราคาขึ้น แต่ไม่ได้มี  
กฎหมายดูแลเรื่องของราคาน้ำตาล ดังนั้น  
กระทรวงอุตสาหกรรมจึงขอให้กระทรวง  
พาณิชย์ ซึ่งมีกฎหมายดูแลเรื่องราคาสินค้า  
ขอให้เข้ามาดูแลราคาน้ำตาลและได้มีการ  
กำหนดราคาเพดานไว้ไม่ให้ขายเกินราคา  
ที่กำหนด คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคา  
สินค้าและบริการ หรือ กก. จึงกำหนด  
ให้น้ำตาลเป็นสินค้าควบคุม”